
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

พลศึกษา รวมพลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วม
ต่อเติม สานรอยยิ้ม สร้างสรรค์ จิตนาการ คืน
ความสุขให้แก่เด็ก ๆ “วันเด็กแห่งชาติ” เสาร์ท่ี 
๑๓ มกราคมศกนี้

นายธนกฤต ทองโสม นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๓ สาขา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้ประสาน
งานการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า งานวันเด็กแห่ง
ชาติที่ก�าลังจะมาถึง ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน
มกราคม ซ่ึงปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑ ทางสาขาวิชาพลศึกษาก�าหนดจัดงานวัน
เดก็แห่งชาตขิึน้ ซึง่กจิกรรมนีเ้ป็นเหมอืนประเพณี
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นกว่า ๑๐ ปีแล้ว เพื่อให้
เยาวชนและครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความสามัคคีกัน ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา ชั้นที่ ๓ 

นศ.วจก. โชว์ศกัยภาพผ่านเลนส์กล้อง

พละฯ เปิดโลกจินตนาการวัยใส

นักศึกษาแขนงวิทยุและโทรทัศน์สุดเจ๋ง คว้า
รางวัลชนะเลิศการถ่ายภาพ และชมเชย ๓ รางวัล
โครงการ “สมทุรปราการ น่าเทีย่ว” น�าความรู ้ความ
สามารถในห้องเรียน มาถ่ายทอดและประยุกต์
ใช ้ผ ่านเวทีการประกวดภาพถ่ายของสมาคม
ช่างภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ

นายไพศาล สามก๊ก นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขา
วิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะ 
ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดในครั้งนี้  
กล่าวว่า โครงการ“สมุทรปราการ น่าเท่ียว” 
ในหัวข้อ : ประเพณี วัฒนธรรม และการละ
เล่น ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสริม
ประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากห้องเรียน เป็น
โครงการที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นหนึง่ในโครงการทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืเป็นอย่างมาก  
ซึ่งเป็นโครงการของทางสมาคมช่างภาพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการ
ที่ ย่ิงใหญ่ และยังเป็นโอกาสที่ดี ถือได้ว ่าเป็น
ประสบการณ์ที่ดีอย ่างยิ่งที่จะเป ็นการสะสม
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเติมเต็มให้แก่สาย
อาชีพในอนาคตได้

“ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคร้ังน้ี ต้องเป็นภาพ
ท่ีถ่ายทอดถึงความงดงามของสถานท่ีท่องเที่ยว 
ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น วถีิชวีติ ชมุชน

“ความสนกุสนานทีผู่จ้ดัได้เตรยีมไว้ให้น้อง ๆ 
ภายในงาน โดยเนรมิตพื้นที่บริเวณสนามกีฬา
ในร่ม จดัซุม้เกมส์ในน้อง ๆ ได้เล่นมากมาย การ
ตอบค�าถามชิงรางวัล พร้อมด้วยอาหาร น�้าดื่ม 
ไอศกรีมที่เตรียมไว้บริการ น้อง ๆ จะได้แสดง
ทักษะ ความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งบรรยากาศ
จะเป็นไปอย่าสนุกสนาน โดยมีพี่ ๆ สาขาวิชา
พลศึกษาคอยให้ความสุข ความสนุกตลอดงาน” 
นายธนกฤต กล่าว

นายธนกฤต กล่าวต่อว่า การจดักจิกรรมครัง้นี้  
ยังเป็นการให้ความส�าคัญแก่เด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เรียนรู ้ความส�าคัญของตนเอง จะได้
ประพฤตปิฏิบตัตินให้สมกบัผู้ทีจ่ะก้าวมาเป็นก�าลงั
หลักของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการตั้งใจ  
ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย

น�าภาพเล่าเรือ่ง คว้ารางวลัอนัดับ ๑

เทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ปี’๖๑

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูช้มภาพนัน้ ๆ ” 
นายไพศาล กล่าว

นายไพศาล กล่าวต่อว่า รางวัลที่ได้รับจาก
การประกวดในเวทีน้ี ผมได้รับทั้งหมด ๔ รางวัล 
คือ รางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชยอีก 
๓ รางวัล จากหัวข้อ: ประเพณี วัฒนธรรม และ
การละเล่น และหัวข้อ: สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง
รางวัลทั้งหมดที่ได้รับน่าจะตรงใจคณะกรรมการ
ที่น�าภาพมาสะท้อนกับโจทย์ที่ได้รับในเร่ืองของ 
วิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของชุมชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

“รางวัลที่ได้รับผมต้องบอกเลยครับว่าคือ
รางวัลแรกในชีวิตของผมที่เกี่ยวกับการภ่ายภาพ 
และรางวัลนี้สร้างความเช่ือม่ันให้แก่ตัวผมเอง
อย่างมากมายครับ ในทุก ๆ ครั้งที่ผมมีโอกาสได้
จับกล้อง ได้ถ่ายภาพ ท�าให้ผมมีความสุข สนุก
และได้เรียนรู้จากเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเลน์กล้อง
ที่ผมก�าลังถ่ายทอดผ่านภาพ นั้นออกมา และ
รางวลันีจ้ะเป็นรางวลัทีจ่ะต่อยอดกบัผลงานอืน่ ๆ   
ครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ”

อย่างมีความสุข
“ส�าหรับผู ้จัดงานแล้ว การจัดงานครั้งนี้

ท�าให้พวกเราได้เรยีนรูใ้นหลาย ๆ  ด้าน ทัง้เรือ่ง
ของประสบการณ์การจัดงาน น�าความรู้ที่เรียน
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งได้น�ากิจกรรม
นันทนาการมาใช้ในการจัดซุ ้มเกมส์ เพื่อให้
น้อง ๆ ได้สนุกสนานไปด้วยกัน รวมถึงยังน�า
เพลงนันทนาการมาใช้ตลอดทั้งงานเพ่ือความ
บันเทิง” นายธนกฤต กล่าว

นายธนกฤต กล่าวต่ออีกว่า อยากขอเชิญ
ชวนน้อง ๆ ทุกคนมาร่วมสนุกสนานกันในงาน
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ท่ี ๑๓ มกราคมนี้ รับ
ประกนัว่าทกุคนจะได้อิม่เอมกบัความสขุ ความ
สนุกที่พี่ ๆ สาขาวิชาพลศึกษาได้เตรียมไว้ให้
อย่างแน่นอน

นายไพศาล กล ่ าวต ่ออีกว ่ า  จากการ
ประกวดครั้งนี้ ตนเองได้รับประสบการณ์สิ่ง
ใหม่ ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของความรู้ เทคนิค
เฉพาะตัวที่ไม่มีสอนในห้องเรียน รวมไปถึงการ
ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์จากพี่ ๆ 
เพื่อน ๆ ร่วมอาชีพที่ได้รับรางวัลอีกด้วย เพราะ
ได้พูดคุยถ่ายทอด เรื่องราว หรือแม้กระทั้ง 
มุมมองต่าง ๆ แชร์ความรู้ที่ต่างคนต่างมาเล่า
สู่กันฟัง ซึ่งทั้งหมดท้ังมวลท�าให้ได้อะไรที่มาก 
กว่าที่ตนเองได้เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน

แกะกล่อง นายกสมาคมศิษย์เก่า
มุ่งม่ัน สร้างความเปลีย่นแปลง

เพื่อ... “จันทรเกษม”
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พระคุณ “ครู”
 ๑๖ มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันส�าคัญอีกหนึ่งวันนั่นคือ “วันครู”... ที่เราจะได้ทดแทน ระลึกถึงพระคุณครู ที่ได้บ่มเพาะ หล่อเล้ียง ฝึกฝน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถของเราทุกคน จนก้าวสู่การเป็นคนดี คนเก่ง อยู่บนสังคมอย่างมีความสุข วันนี้เราจะมาฟังหนุ่มสาวชาวจันทรเกษม
กันคะว่า... เขาคิดว่าครูมีความส�าคัญอย่างไร และจะทดแทนพระคุณท่านกันอย่างไรบ้าง ไปฟังกันเลยค่ะ

นางสาวณภาภัช พันธสูตร (พัช)
นกัศึกษาชัน้ปีที ่๔ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 ส�าหรับดิฉันค�าว่า “ครู” มีความส�าคัญมาก ทั้งในแง่ของการให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัย 
สอนการใช้ชวีติ ครเูปรยีบเสมอืนกับผู้ปกครองคนทีส่องของเรา บางท่านสามารถพูดคยุได้
เหมอืนญาตพิีน้่อง หากมอีะไรท่ีจะตอบแทนพระคณุท่านได้ คงเป็นการตัง้ใจเล่าเรียนและ
น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ

“หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการ
ท�าอาหารในแบบต่าง ๆ ก็ท�าให้รู้เลยว่าการ
ท�าอาหารต้องชอบจากใจจริง ๆ ถึงจะมีความ
สุขถ้าเรามีความสุข รัก และชื่นชอบในการท�า
อาหารอาหารที่เราท�านั้นก็จะออกมาหน้าตาดี 
สวยงาม รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางจิตใจ
อีกด้วยค่ะ” หนึ่งประโยคแรกที่ได้เกริ่นน�าจาก
การอ่านหนงัสอืเล่มโปรดของเธอ นางสาวเปมกิา 

พพิทัภรณ์ หรอืพีม่ะเหมีย่วเจ้าหน้าทีป่ระสาน
งานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

“หนังสือที่ชอบอ่านเป็นประจ�า และชื่น
ชอบที่จะหยิบมาเป็นอันดับต้น ๆ เป็นหนังสือ
ท่ีเกี่ยวกับการท�าอาหาร เมนูอาหาร ทุกเล่ม 
ของส�านักพิมพ์แสงแดด เพราะเพราะอ่าน
แล้วเข้าใจง่ายท�าตามได้ผลที่ออกมารสชาติดี
แต่ท้ังน้ีท้ังนั้นก็ข้ึนอยู่กับความชอบส่วนบุคคล
ในเร่ืองของรสชาติ แต่รสชาติที่ทางส�านัก
พิมพ์น�าเสนอจะออกมาในรสชาติกลาง ๆ นะ
ค่ะซ่ึงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย”  
พี่มะเหมี่ยว เล่าถึงหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบ 
และเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาอ่าน

“เน้ือหาของหนังสือจะเกี่ยวกับอาหาร
ก็คงหนีไม่พ้นเร่ืองของสูตรอาหาร วิธีการท�า 
วัตถุดิบส่วนประกอบที่ใช้ เน้ือหาส�านักพิมพ์
แสงแดดค่อนข้างดเีข้าใจง่าย ท�าตามได้ไม่ยาก 
วัตถุดิบหาง่ายมีตามท้องตลาด อีกทั้งปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ไม่ได้
มแีค่ตวัหนงัสือหรอืรูปภาพแต่มีเป็นคลปิวดิโีอ
ท่ีสอนท�าไปพร้อมกัน ท�าให้การท�าอาหารทุก
วันน้ีเป็นเร่ืองที่ง่ายข้ึนมา” พี่มะเหมี่ยว บอก
เล่าถึงเนื้อหาที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

“หนังสือประเภทอาหารจะต้องลงมือท�า
ด้วยค่ะ เพราะถ้าเราอ่านอย่างเดียวผลลัพธ์ที่
ได้จากการอ่านก็จะมีประโยชน์น้อย แต่ถ้าเรา
อ่านไปด้วยท�าไปด้วยประโยชน์กจ็ะกลับมาหา
เราได้ค่ะ ทั้งการกล้าที่จะท�าอาหาร การรู้จัก
วตัถดุบิทีน่�ามาปรงุอาหารมากขึน้ เชือ่ว่าถ้าท�า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยใจรักและช่ืนชอบ สิ่งนั้นจะ

ยากแค่ไหนเรากจ็ะท�ามนัส�าเรจ็ได้และผ่านไป
ได้ทกุเรือ่งค่ะ” พีม่ะเหมีย่ว บอกถงึประโยชน์ที่
ได้หลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

“ถ้าจะให้แนะน�าเทคนิคการอ่านหนังสือ
ก็คงไม่มีอะไรมาก สิ่งแรกต้องเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่เราชอบถ้าเราชอบอะไรแล้วเราก็จะอยากรู้
ในสิ่งนั้นมากข้ึนเมื่อเราอยากรู้เราก็ต้องศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะค้นคว้าด้วยวิธีใด
ก็ตามเราก็ต้องอ่านสิ่งเหล่านั้นอยู่ดี และถ้า
เห็นภาพด้วยย่ิงท�าให้สิ่งที่เราสนใจมีความน่า
สนใจมากย่ิงข้ึน” พี่มะเหม่ียว เล่าถึงเทคนิค
ของการอ่านหนังสือ และปิดท้ายด้วยการฝาก
ข้อคิดดี ๆ  ที่ว่า

“ถ้าเราท�าอะไรแล้วมีความสุข ก็จงให้รีบ
ท�า ถึงแม้ท�าแล้วอาจจะพบเจอกับปัญหาและ
อุปสรรค หากท�าด้วยความตั้งใจและมีความ
สุขไปพร้อมกับมัน เราก็เต็มใจที่จะต่อสู้และ
เผชญิหน้ากบัปัญหาเหล่านัน้โดยไม่ย่อท้อหรอื
เหน็ดเหนื่อยค่ะ”

หลังจากที่ ได้อ่านหนังสือเกี่ยว
กับการท�าอาหารในแบบต่าง ๆ  ก็ท�าให้ 
รู้เลยว่าการท�าอาหารต้องชอบจาก
ใจจริง ๆ ถึงจะมีความสุขถ้าเรามี 
ความสุข รัก และชื่นชอบในการท�า
อาหารอาหารที่เราท�านั้นก็จะออกมา
หน้าตาดี สวยงาม รสชาติอร่อย และ
มีคุณค่าทางจิตใจอีกด้วยค่ะ

นายตะวัน อัมระนันท์ (ซัน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 “ครู”...คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตของเหล่าศิษย์ ถ้าหากเราไม่มีครูอาชีพอื่น ๆ ก็จะไม่มีการเติบโตข้ึนมาได้ 
ครูจึงเป็นจุดเกิดของแหล่งความรู้ การบ่มเพาะที่ส�าคัญของพวกเราทุกคนครับ ส�าหรับการทดแทนพระคุณครูที่
ผมท�าได้ คือ การเป็นศิษย์ที่ดี ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร และปฏิบัติตามที่ครูสั่งสอน เพราะสิ่งที่ครูท่านปลูกฝัง
ผมมานั้นก็ด้วยความรักแหละหวังดี คือ การที่จะจบออกไปเป็นบุคลากรที่ดีเป็นอนาคตของชาติที่ดีครับ
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ในช่วงส่ีห้าปีที่ผ่านมาน้ี หากใครให้ความ
สังเกตมากหน่อยจะพบว่า การศึกษาได้เข้าไป
ในระดับของ “ชนชั้นกลางที่ลงมาถึงระดับ 
ชัน้ล่าง” มทีศันคต ิและให้ความส�าคญักับการ
ศกึษาต่อลกูหลานมากขึน้ โดยจะเหน็ว่า คนใน
ระดบัชัน้ดงักล่าว จะทุม่เทเงนิทอง (ท่ีไม่ค่อยจะ
มีมากนกั) ให้แก่การเล่าเรยีนของลกูหลานมาก
ขึน้กว่า ในช่วงก่อนหน้า ทีพ่วกเขา มกัจะอ้างว่า 
“ไม่มีเงินพอที่จะส่งให้ลูกเรียนสูง ๆ จึงไม่ให้
ความสนใจต่อการศกึษาของลกูหลานเท่าทีค่วร” 

แต่ปัญหากลบัพอกพนูอยู่ตวัของเดก็ ซึง่ยงั
มองไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษาเท่าทีค่วร 
เพราะขนาดพ่อแม่ท�างานอาบเหงือ่ต่างน�า้ เพือ่
หาเงนิส่งให้ลกูเรยีน แต่ลกูหลานกลับท�าตวัไร้
ค่า แทนที่จะต้ังใจเรียนหนังสือ แต่กลับท�าตัว
เลอะเทอะ มัว่สมุอยูใ่นสงัคมทีเ่ลวร้าย เกเร เสพ
ยา มั่วสุมทางเพศ ระดับการเรียนไม่ดีข้ึนเลย 
และเด็กในกลุ่มพวกนี้เอง ที่กลายเป็นปัญหา
ของสงัคม ทีป่รากฏอยูเ่นอืง ๆ ทัง้ในเรือ่งของ
พฤตกิรรม และการมลีกูในวยัเดก็ 

ความน่าเห็นใจ จึงตกอยู่กับพ่อแม่ที่ยอม
เหนื่อยสายตัวแทบขาดที่หาเงินส่งเสียให้ลูก
หลานได้มีวิชาความรู้เพื่ออนาคตของตัวเอง 
แต่พวกเขากลบัไม่พบกบัความส�าเรจ็ เนือ่งจาก
ต้องใช้เวลาในการหาเงนิจนไม่มเีวลาทีจ่ะดแูล 
ควบคมุ และอบรมส่ังสอนให้ลกูหลานมองเหน็
ความส�าคัญของการศึกษา 

จนแทบจะเรยีกได้ว่า ในจ�านวนคนกลุม่ดัง
กล่าวน้ี ลูกหลานที่มองเห็นความส�าคัญของ
การศึกษา จะมีไม่เกินสามในสิบคนเท่านั้น 

หากมองถงึความตัง้ใจจรงิของคนในระดบั
ชั้นดังกล่าว ที่มองเห็นความส�าคัญของการ
ศกึษามากขึน้ แต่ต้องมาสวนทางกบัเวลาทีต่วั
เองต้องขวนขวายหาเงิน เรื่องนี้ น่าที่ภาครัฐ 
ควรจะหาทางให้ความช่วยเหลือคนในกลุม่นีใ้ห้
มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์หลากหลายท่ีภาครัฐมีอยู่ 
หาทางเป็นหูเป็นตา หรอืปิดกัน้ความเหลวแหลก
ของสังคมวยัรุน่ให้เป็นรปูธรรมมากข้ึน 

เก่ียวกับเรื่องของความเอาใจของบรรดา
พ่อแม่ ที่ปรารถนาจะปลูกฝังให้ลูกหลานมี

“แสงส ่องทาง
จาก. . .การศึกษา”

การศึกษาติดตัวต่อไปในอนาคต จนยอมทุ่มเท
ความเหนือ่ยยากหาเงนิส่งเสยีให้ลกูเรยีน หาก
เรามองในด้านของภาคเอกชนที่เก่ียวกับการ
กวดวชิาหรอืเรยีนพเิศษ จะพบข้อมลูยนืยนัได้
จากหลายส่วน อาทิ... 

จากด้านครู อริสรา ธนาปกิจ หรือที่เด็ก
เรยีกกนัว่า “ครพูีแ่นน” ผูอ้�านวยการโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ได้กล่าวให้
ความเห็นถึงการเตรียมความพร้อมด้านการ
ศกึษาทัง้ในแง่มมุของคณุครวู่า ในปัจจบุนัการ
แข่งขนัของเดก็ยคุนีม้ค่ีอนข้างสูง ไม่ว่าจะตัง้แต่

เดก็อนบุาล ไปจนถงึมหา’ลยั ฉะนัน้การเตรยีม
ความพร้อมให้น้อง ๆ มคีวามรู ้ความสามารถ
จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั ทีพ่่อแม่จะส่งเสรมิให้เดก็
พัฒนาความศักยภาพในตัวเองให้ออกมาได้
มากทีส่ดุ ช่วยวางแผนและตัง้เป้าหมายในชวีติ 
แต่สิ่งส�าคัญที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้น้องก้าว
ไปสู่ความส�าเร็จคือ ก�าลังใจจากพ่อแม่ และ
ครอบครวั ทีเ่ป็นส่วนส�าคญัในการช่วยผลกัดนั
ให้เด็ก ๆ  ก้าวในสูค่วามส�าเรจ็นัน้ได้ 

น่ีคือ ข้อยืนยันให้เห็นว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ 
พร้อมที่จะยอมเสียเงินเพิ่มให้ลูกหลานได้
เข้าเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเอง
ให้มากขึ้นกว่าการได้เรียนในห้องเรียน อัน
เป็นการสนบัสนนุและเพิม่ศกัยภาพให้ได้เรียน
ในสิ่งที่ฝัน 

หรืออีกหนึ่งค�ายืนยันของคุณแม่ของน้อง
หญิง โรงเรียนวิสุทธรังษี ที่เปิดเผยว่า น้อง
หญงิต้องเดนิทางมาจากกาญจนบุรทีกุสัปดาห์
เพือ่มาเรยีนทีก่รงุเทพฯ ซ่ึงตนมองว่าการให้ลกู

เดนิทางมาเรยีนถอืเป็นการฝึกความรบัผดิชอบ
ของลูกอีกทางหนึ่ง นอกจากน้ีการที่จะเรียน
อะไร อยากเพิม่เตมิตรงส่วนไหน ตนให้โอกาส
ลูกได้เลือกด้วยตัวเองก่อน แล้วค่อยมาช่วยดู
เรือ่งความน่าเชือ่ถอื และจดัการเรือ่งค่าใช้จ่าย
ให้ทหีลงั จงึมัน่ใจได้ว่าลกูได้เรยีนในสิง่ทีอ่ยาก
เรยีน และสามารถเรยีนได้อย่างเตม็ตามความ
สามารถ ไม่ได้ก่อภาระหรอืท�าให้เครยีดกบัการ
เรียนจนเกินไป 

คุณแม่น้องฝ้าย ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการ
เรียนของเด็กไทยในปัจจุบันอีกว่า การเรียน

กวดวิชาส�าหรับแม่เป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะยุค
สมยัเปลีย่นไป การแข่งขันในการเรยีนและการ
ท�างานสงูขึน้ การมาเรียนกวดวชิาจงึเป็นอีกวธิี
หนึง่ทีช่่วยให้ลกูเข้าใจบทเรยีน และเนือ้หาอย่าง
ลึกซึ้ง ถือเป็นการย�้าบทเรียนอีกครั้ง อีกอย่าง
คอืวธิกีารเรยีนรูข้องคนเราต่างกนั บางคนอ่าน
หนงัสอืแล้วเข้าใจ บางคนแค่เรยีนในห้องเรยีน
ได้เข้าใจ ขณะที่บางคนต้องเรียนย�้าหลาย ๆ 
รอบ ซึง่การมีคุณครทูีเ่ก่ง มเีทคนคิการจ�าการ
เรยีนทีด่จีะช่วยให้ลกูเราเข้าใจได้ดขีึน้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ยืนยันให้แน่ชัดว่า 
ความส�าคัญของการศึกษาก้าวล�้าเข้าไปสู่เจ
ตนคติ และค่านิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองมาก
ข้ึนในทุกระดับชนช้ัน แต่วุฒิทางปัญญา หรือ 
จติส�านกึของเยาวชนทีม่ต่ีอการศกึษา ยังมีเด็ก
ไทยอีกไม่น้อยที่ยังมืดบอดมองไม่เห็นคุณค่า
ทางด้านการศึกษา 

เรื่องนี้ เราต้องแก้ที่คน หรือว่าระบบการ
บริหารประเทศ?
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๔

ดนิตา

ท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของสมาคมยังขาดความต่อเนื่อง  
ท� า ให ้ ไม ่สามารถพัฒนาต ่อยอดได ้ เท ่ าที่ ควร พี่ มองว ่ า
สมาคมสามารถพัฒนาและท�าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
ของเรา ตลอดจน นักศึกษา และศิษย ์ เก ่า ได ้ เป ็นอย ่างดี 
โดยเฉพาะการเข ้ามาช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง  
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นับต้ังแต่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม จน
มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน
ปัจจุบนั เป็นเวลากว่า ๗๗ ปีแล้ว ทีส่ถาบนั
การศึกษาแห่งน้ีผลิตบัณฑิตจ�านวนมาก 
เข้าสูว่ชิาชพี ซึง่ผลผลติเหล่านีก้ไ็ด้โลดแล่น
อยูแ่ทบทกุแวดวงอาชพี สร้างชือ่เสยีงให้แก่
สถาบันแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  

  ศษิย์เก่าหลายคนนอกจากจะสร้างชือ่เสยีง
ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว บางท่านยังกลับ
มาช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัย ท้ัง
ให้ความความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ แก่ 
รุ ่นน้อง จึงกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยขับ
เคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวเดินไป
ข้างหน้าได้เป็นอย่างดี ก็มาจากแรงผลัก
ดันของเหล่าศิษย์เก่าทั้งหลาย วันนี้ทีมงาน 
“จันทร์กระจ่างฟ้า” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมคนปัจจบุนั ดร.ณัฐวรรณ สาสงิห์ 
หรอืพ่ีอ้อย ประธานกรรมการบรษิทั เอน็เอส  

มุง่มัน่ สร้างความเปลีย่นแปลง 
เพ่ือ... “จนัทรเกษม”

แกะกล่อง นายกสมาคมศิษย์เก่า

อินเตอร์ลอร์ จ�ากัด และกรรมาธิการร่าง
พระราชบัญญัติสื่อ อนุกรรมาธิการคณะ
พทิกัษ์และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ส�าเร็จการศกึษา ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม

 “พี่เองเป็นศิษย์เก่าที่นี่ จึงได้เห็นการ
พัฒนาเติบโตของมหาวิทยาลัย ก่อนหน้า
ก็ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการส่งเสริม
กจิการมหาวทิยาลยั มโีอกาสได้ร่วมงานกบั

ผู้ทรงคุณวุฒิและมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับ
การเสนอชื่อและได้รับความไว้วางใจเลือก
ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมศษิย์เก่าฯ  
คนใหม่ จึงมีความยินดีและตั้งใจที่จะท�า
หน้าที่นี้อย่างดีที่สุด

 ที่ผ่านมา การด�าเนินงานของสมาคม
ยังขาดความต่อเนื่อง ท�าให้ไม่สามารถ
พฒันาต่อยอดได้เท่าทีค่วร พีม่องว่าสมาคม
สามารถพัฒนาและท�าคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยของเรา ตลอดจน นักศึกษา 
และศษิย์เก่า ได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการ
เข้ามาช่วยส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง 
มคีณุภาพมากย่ิงข้ึน” พีอ้่อย นายกสมาคมฯ
คนใหม่ เปิดใจถึงปณิธานและความตั้งใจ 
ในการเข้ามาบรหิารสมาคมศษิย์เก่า มจษ. 

 ส�าหรบันโยบายการบรหิารสมาคมและ
ทิศทางการด�าเนินงานต่อจากนี้ไป นายก
สมาคมคนใหม่ กล่าวว่า สิ่งแรกที่จะเร่ง
ด�าเนินการคือการประชาสัมพันธ์สมาคม
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โฉมใหม่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ต้องเป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา มีภาพ
ลกัษณ์ทีดี่ สร้างแรงจงูใจให้น้องๆ และศษิย์เก่าเดินเข้ามาเป็นสมาชกิมากข้ึน 
มีกิจกรรมที่ท�าร่วมกัน มีการท�ากิจกรรมสาธารณะกุศล หรือ CSR  
มีการมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรพัย์อย่างต่อเนือ่ง 
สมาคมจะไม่รับสิ่งใดจากมหาวิทยาลัยเลยแต่จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้

ให้บคุลากร เจ้าหน้าที ่นกัศกึษา และศษิย์เก่า 
ได้รู้จกัและเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องสมาคม 
รวมทัง้ทบทวนระเบียบเร่ืองต่าง ๆ  ของสมาคม

 “หลายคนสมคัรสมาชกิไว้แต่ยังไม่ทราบ
ว่าสมาคมอยู่ทีไ่หน ก่อตัง้เพือ่อะไร ท�าอะไร
บ้าง แล้วเป็นสมาชิกจะได้รับอะไรตอบแทน 
เขาให้สมคัรกส็มคัรไว้ไม่ได้สนใจอะไร หรอื
บางคนยังไม่ทราบเลยว่ามหาวิทยาลัยมี
สมาคมศิษย์เก่าด้วย ซึ่งศิษย์เก่าของเรา
หลายท่านมศีกัยภาพมากสามารถช่วยเหลือ
กจิการของมหาวิทยาลยัได้อกีด้วย สามารถ
ดึงท่านเหล่านี้มาช่วยงานสมาคมได้ แต่ที่
ผ่านมาช่องทางในการติดต่อส่ือสารของ
สมาคมมน้ีอย ขาดการประชาสมัพนัธ์อย่าง
ต่อเนือ่ง ท�าให้ศษิย์เก่าทีอ่ยากเข้ามามส่ีวน
ร่วมตรงนีไ้ม่รูว่้าจะเข้ามาได้อย่างไร

เมื่อมารับหน้าที่ตรงน้ี พี่ ก็ตั้งใจจะ
ท�าให้สมาคม เป็นที่ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า 
รวมถึงสมาชิกสามารถมาติดต่อได้ตลอด  
มีช่องทางให้ติดต่อได้หลายช่องทาง โดย
เฉพาะส่ือออนไลน์ ซึ่งต่อจากนี้จะได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้
ท�าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสมาคม 
และประโยชน์ที่จะได้จากสมาคม อย่าง
น้อยก็เป็นช่องทางหนึ่ง ส�าหรับน้อง ๆ  เมื่อ
จบออกไปแล้ว หากต้องการความช่วยเหลือ
อะไร ทางสมาคมยินดีประสานหาช่อง
ทางในการช่วยเหลือให้ นอกจากน้ีก็จะมี
การทบทวนแก้ไขระเบียบข้อบังคับเดิมที่ใช้
มานานแล้ว ให้ทนัสมัยเหมาะสมกบัปัจจุบัน 
ก�าหนดสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับให้
ชัดเจน” นายกสมาคม กล่าวถึงทิศทางการ
ด�าเนินงานของสมาคมในอนาคต

“ขณะน้ีได้มีการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเข้ามาช่วยงานของสมาคม 
รวมท้ังศิษย์เก่าทีม่ชีือ่เสยีงหลายท่าน พร้อม
ด�าเนนิการปรบัปรงุภมูทิศัน์ทีต่ัง้สมาคมและ
อาคารท่ีท�าการให้ดดู ีมีความเหมาะสม เพือ่
สร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีก่สมาคม และอ�านวย
ความสะดวกแก่ผู ้มาติดต่อ ซึ่งหลังจาก
ปรบัปรงุอะไรแล้วเสรจ็ก็จะมกีารเปิดประชมุ
คณะกรรมการ ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการบริหารงานสมาคมที่ชัดเจนต่อ
ไป เพือ่ให้สมาคมสามารถเดนิหน้าและช่วย
สนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้มี

ความโดดเด่นต่อไป” นายกสมาคมฯ กล่าว
“โฉมใหม่ของสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยั

ราชภัฏจันทรเกษม ต้องเป็นองค์กรที่ทุก
คนสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา มี 
ภาพลักษณ์ทีด่ ีสร้างแรงจงูใจให้น้อง ๆ และ

ศษิย์เก่าเดนิเข้ามาเป็นสมาชิกมากข้ึน มีกิจกรรม
ทีท่�าร่วมกนั มกีารท�ากจิกรรมสาธารณะกศุล 
หรอื CSR มกีารมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา
ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์อย่างต่อเนือ่ง 

สมาคมจะไม่รับสิ่งใดจากมหาวิทยาลัย
เลยแต่จะท�าหน้าที่เป็นผู ้ให้ อยากเห็น
สมาคมพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง น�าชื่อเสียง
มาสูม่หาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมของเรา 
และพี่เชื่อว่าเราต้องท�าได้” พ่ีอ้อย กล่าว
ด้วยความมุ่งมั่นที่ตั้งใจจะพลิกโฉมสมาคม
ศษิย์เก่า มจษ. ให้เป็นองค์กรทีเ่ข้มแขง็ เพือ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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โครงการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗  มกราคม ที่ผ่านมา
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนราชวินิต บางเขน

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ทำาความดีส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ วิถีไทยวิถีพุทธ

ณ โรงเรียนราชวินิต บางเขน เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา

ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


